



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
13 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศ 12 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,983 ราย ผู้เสียชีวิต 34 ราย ผู้ป่วยสะสม 88,907 ราย หายป่วยแล้ว 59,043 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 486 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 1,935,565 โดส เข็มแรก 1,372,013 คน เข็มสอง 563,552 คน สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 161,066,104 ราย เสียชีวิต 3,344,499 ราย รักษาหายแล้ว 138,859,325 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ บราซิล** ระวังการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาให้แก่หญิงตั้งครรภ์ทั่วประเทศ หลังพบหญิงตั้งครรภ์ในรัฐรีโอเดจาเนโรเสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดสมองแตกที่อาจมีความเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีน WHO ระบุ โควิดสายพันธุ์อินเดียระบาดแล้วใน 44 ประเทศทั่วโลก กำลังศึกษากรณีประเทศเซเชลส์หลังพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 1 ใน 3 เป็นผู้ติดเชื้อครบโดสแล้ว **ออนแทรีโอ แคนาดา** หยุดฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา หลังพบภาวะเลือดแข็งตัวหลายราย **นอร์เวย์** ระวังใช้วัคซีนของแอสตราเซนเนกา เนื่องจากกังวลปัญหาลิ่มเลือดในสมอง **อินโดนีเซีย** พบวัคซีน Sinovac มีประสิทธิภาพสูงในการใช้จริง **ญี่ปุ่น** เตรียมฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ในเด็ก 12-15 ปี **สหรัฐฯ** ขยายโครงการวัคซีนโควิด 19 ให้กับเด็ก 12 - 15 ปี พร้อมเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน **เวียดนาม** พบโควิดสายพันธุ์อินเดียจากคลัสเตอร์พ.ใหญ่ในกรุงฮานอย 7 ราย **ไต้หวัน** เตรียมยกระดับมาตรการขึ้น 3 หลังพบผู้ติดเชื้อในประเทศไม่ทราบแหล่งที่มา **คณะกรรมการอิสระ** ตำหนิ WHO และภาครัฐทั่วโลกทำงานบกพร่องร้ายแรงและล่าช้าในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. วัคซีนซิโนแวคไม่ผ่านการรับรองจาก WHO

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีวัคซีนซิโนแวคยังไม่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ว่า องค์การอนามัยโลกอนุมัติการใช้วัคซีนโควิด 19 ในภาวะฉุกเฉินเพื่อ 1.ใช้ในโครงการโคแวกซ์ 2.ให้บางประเทศใช้อ้างอิงขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ระบบการกำกับดูแลด้านวัคซีนยังไม่สมบูรณ์ แต่ไทยมีระบบการกำกับดูแลวัคซีน WHO PQ ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง และเป็นสมาชิก PIC/S จึงสามารถพิจารณาวัคซีนได้เอง เช่น วัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ไทยขึ้นทะเบียนก่อนการรับรองของ WHO EUL ส่วนวัคซีนซิโนแวคใช้ใน 45 ประเทศทั่วโลก การประเมินผลการทดลองในคนระยะที่ 3 ในประเทศบราซิล ป้องกันโรคได้มากกว่า 50% ตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก ป้องกันความรุนแรงที่ต้องรักษาในรพ.ประมาณ 78% และป้องกันการเสียชีวิต 100% ทั้งนี้ การศึกษาของ ศ.น.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พบว่า ผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว 1 เดือนมีภูมิต้านทานขึ้นถึง 99.4% เปรียบเทียบกับคนที่ติดเชื้อตามธรรมชาติจะมีภูมิต้านทาน 92.4% ทำให้มั่นใจได้ว่าวัคซีนซิโนแวค มีความปลอดภัย มีประสิทธิผลและใช้ได้จริง

2. ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, innnews, แนวหน้า

-คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แลกเปลี่ยนข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ และมีข้อเสนอแนะ 1.รัฐบาลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน 2.ประชาชนควรให้ความร่วมมือเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และขอให้เชื่อมั่นในระบบการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย 3.รัฐบาลควรมีมาตรการเยียวยาด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงมาตรการที่ผ่านมาสามารถดำรงชีพตามมาตรฐานขั้นต่ำและชื่นชมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ร่วมกันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายอย่างเต็มกำลัง

3. การจองคิวฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, innnews, pptvhd

-นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย อดีตรมช.สธ. กล่าวว่า ข้อมูลการจองฉีดวัคซีนถึงวันที่ 10 พ.ค. มีเพียง 1.6 ล้านคน และบางส่วนของผ่านรพ.สต./อสม. คาดว่ารวมแล้วประมาณ 5 ล้านกว่าคน จากเป้าหมายการฉีดวัคซีนของประเทศมากกว่า 50 ล้านคน ซึ่งจากการลงพื้นที่ใน จ.ชัยภูมิพบว่าประชาชนยังมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนและยังไม่รู้วิธีจองฉีดวัคซีน ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งประชาสัมพันธ์การเข้าถึงวัคซีนมากกว่านี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, workpointtoday, thaiPBS, pptvhd 77, kaoded)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม คกก.วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 หรือแนวทางการจัดหาวัคซีน COVID-19 เพิ่มเติมจาก 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดสในปีหน้า รวมทั้งปรับแนวทางการฉีดวัคซีน โดยปูพรมฉีดเข็มแรกให้กับคนในประเทศให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนในหลายบริษัทเพื่อจัดหาวัคซีนเพิ่ม ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนจะเริ่มเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป ใน 3 รูปแบบ 1.นัดหมายผ่านแอปฯ หรือไลน์หมอพร้อม 2.ฉีดแบบกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 3.การปูพรมหรือ walk in ทั้งประเทศ ส่วนการบริหารงานอยู่ที่แต่ละจังหวัด

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้จัดบริการรูปแบบ Walk In สำหรับคนต้องการฉีดแต่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้ และคนที่มีความจำเป็น เช่น คนขับแท็กซี่ คนขึ้นรถโดยสารสาธารณะ โดยให้แต่ละจังหวัดกำหนดพื้นที่และออกประกาศรายละเอียดเอง

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กทม. เปิดฉีดวัคซีนโควิดนอกสถานพยาบาลวันแรกที่เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจาก รพ.รามธิบดีมาให้บริการ พบว่าผู้ที่มาฉีดวัคซีนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้านที่รัฐ จิตอาสา ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว และยังมีประชาชนบางคนที่ไปรอตั้งแต่ตี 4 ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนื่องจากได้รับข่าวปลอมว่าสามารถเข้าไปรับการฉีดวัคซีนได้เลย ซึ่งการเปิดให้ประชาชน walk in จะเริ่มเดือน มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป หรือหากจังหวัดไหนมีความพร้อมสามารถเริ่มได้ก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นายอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการค้าแห่งประทศไทย กล่าวว่า การเปิดให้ประชาชนเข้าไปฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามจุดต่างๆ ถือเป็นเรื่องดี แต่สิ่งสำคัญ หน่วยงานต่างๆ ต้องมีวิธีการที่ชัดเจนในรองรับประชาชนที่จะเข้ามาฉีด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายและมีเสียงวิจารณ์ตามมาภายหลัง

4.เชื้อโควิดกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiPBS

-สธ. เป็นห่วงพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะมีแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้ามาและอาจนำเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์เข้ามาได้ หลัง 11 วันที่ผ่านมา มีผู้พบลักลอบเข้าไทยแล้วกว่า 1,000 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์อินเดีย ว่า ในประเทศไทยตรวจพบมานานพอสมควรในสถานกักตัวหลายราย ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตจากแพทย์ นักวิทยาศาสตร์อินเดียและหลายกลุ่ม ว่าไวรัสสายพันธุ์นี้สามารถ "จับลึก" คือไปจับกับหลอดลมส่วนลึกและถุงลมแทนที่จะเป็นโพรงจมูกและลำคอ "จับแน่น" ทำให้มีความสามารถในการติดเชื้อได้เก่งขึ้นและแพร่ได้ง่ายขึ้น "หลีกหนี" การตรวจจับของระบบป้องกันและภูมิคุ้มกัน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถชนะได้ด้วยวัคซีนพร้อมกับมีวินัยทั้งทางบุคคลและทางสังคมอย่างเข้มข้น

5.กรมการเรียกชี้แจงกรณีรพ.สนามของนพ.เหริยยุทธอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, nationtv.)

-กลุ่มงานคณะกรรมการการกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทำจดหมายถึงนายฯ รว.สธ. สปสช.และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้เข้าชี้แจงเรื่องการตั้งรพ.สนาม ของนพ.เหริยยุทธอง 5 ประเด็น 1.มาตรการหรือหลักเกณฑ์ในการขอจัดตั้งรพ.สนาม 2.จำนวนรพ.และรพ.สนามมีเพียงพอต่อผู้ป่วยโควิด 19 หรือไม่ 3.ระเบียบหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 4.การให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปทำงานก่อนที่รพ.สนามจะได้รับการอนุญาต มีมาตรการในการควบคุมดูแล รวมถึงมีบทลงโทษหรือไม่อย่างไร 5.กรณีบุคลากรทางการแพทย์จัดตั้งรพ.สนามโดยมิชอบด้วยกฏหมายผิดจริยธรรมทางการแพทย์หรือไม่

6.ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, thaiPBS, thebangkokinsight, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, nationtv.)

-สมุทรปราการ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 110 ราย **ปทุมธานี** ตลาดสี่มุมเมืองออกประกาศปิดโซนตลาดผักปรุงรสและตลาดผักต่างประเทศ 2 ตั้งแต่ 12-14 พ.ค. หลังพบผู้ติดเชื้อ กักตัวผู้ใกล้ชิด 14 วัน คัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 10,000 คน กำชับคนเข้าแผงทุกคนต้องมีผลตรวจปลอดเชื้อ **สระแก้ว** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 ราย เร่งตรวจแรงงานตลาดโรงเกลือ **นครศรีธรรมราช** ติดเชื้อรายใหม่ 4 อำเภอ 20 ราย **นครราชสีมา** พบคลัสเตอร์งานศพ อ.ชุมพวง 9 ราย เร่งค้นหากลุ่มเสี่ยง 50 ราย สั่งปิด 2 หมู่บ้าน ต.โนนรัง **บุรีรัมย์** ระดมจนท.ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานีนขนส่งผู้โดยสารและร้านค้าโดยรอบ หลังพบคลัสเตอร์ร้านกาแฟติดเชื้อ 3 ราย เสียสูงกว่า 40 ราย **ยะลา** ปิดหมู่บ้านกำบังบูเกะ ต.สะเตงนอก หลังพบติดเชื้อ 10 ราย **สงขลา** พบคลัสเตอร์ใหม่พนักงานโรงงานแปรรูปอาหารทะเล อ.จะนะ ติดเชื้อ 22 ราย **เชียงใหม่** พบคลัสเตอร์ใหม่รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล 12 ราย ให้ผู้ใช้บริการ 1-6 พ.ค. เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.ใกล้บ้าน **เพชรบูรณ์** สั่งล็อกดาวนหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 5 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ พร้อมตรวจหาเชื้อเชิงรุก หลังพบพนักงานบริษัทเงินกู้แห่งหนึ่งพร้อมครอบครัว ซึ่งเปิดทำการอยู่ในตลาด อ.ศรีเทพ ติดเชื้อแล้ว 15 ราย **พระนครศรีอยุธยา** ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย เป็นการติดเชื้อจากเพื่อนร่วมงานและนำมาติดคนในครอบครัวทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานโรงงาน

-**สมาคมกีฬาออลเลย์บอลฯ** พบเจ้าหน้าที่และนักกีฬาออลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยติดเชื้อโควิด 19 รวม 22 คน

-**ป.ป.ช.** เจ้าหน้าที่ 1 คน และแม่บ้าน 1 คน ผลตรวจพบติดเชื้อเมื่อวันที่ 11 พ.ค. ส่งเข้ารับการรักษา พร้อมสอบสวนโรคกลุ่มผู้ใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงสูงโดยเร็ว

-**ขสมก.** พนักงานติดโควิดอีก 7 คน ทั้งนายท่าฯ ฝ่ายธุรการ คนขับและกระเป่า

7.คลัสเตอร์ตลาดสดนทบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยรัฐ, ช่อง 7, tnntailand, thaiPBS

-สสจ.นทบุรี เผยผลการสอบสวนโรคในตลาดสดเทศบาลนครนทบุรี พบผู้ติดเชื้อ 261 ราย ในจำนวนนี้ 180 ราย เป็นการติดเชื้อในตลาดสด และเป็นแรงงานที่พักอยู่ในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง 70 ราย แยกเป็น คนขับรถตุ๊กตุ๊ก 2 ราย คลินิกแพทย์ 2 ราย ที่เหลือ 176 คน เป็นลูกจ้างร้านค้าต่างๆ ในตลาด พร้อมเผยแพร่รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายแรกของคลัสเตอร์ พบคนในครอบครัวสัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย

8.คลัสเตอร์ตลาดค้าพลอย

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยข้อมูลคลัสเตอร์ตลาดค้าพลอย จ.ฉะเชิงเทรา เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ โดยผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นหญิงชาวกินี อายุ 21 ปี ระหว่างฝากครรภ์ที่รพ.ในฉะเชิงเทรา ไม่มีอาการป่วย แต่ก่อนผ่าตัดทำคลอดเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2564 มีอาการไข้ แพทย์ตรวจหาเชื้อโควิด 19 พบว่าติดเชื้อ จึงตรวจสามีชาวกินี อายุ 57 ปี พบติดเชื้อวันที่ 4 พ.ค. จากการสอบสวนโรคพบว่าสามีนอกจากค้าพลอยที่ตลาดพลอยฉะเชิงเทราแล้ว ยังเดินทางมาที่ตลาดค้าพลอยเขตบางรัก กรุงเทพฯ และยังไปทำพิธีละหมาดที่มีสยิด นอกจากนี้ ในรพ.ที่หญิงชาวกินีไปฝากครรภ์ยังพบติดเชื้ออีก 2 ราย การตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงช่วงวันที่ 5-9 พ.ค. 992 คน พบติดเชื้อ 137 ราย เบื้องต้น ประกาศปิดตลาดค้าพลอยฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 7-20 พ.ค. 2564 ส่วนตลาดค้าพลอยบางรัก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสำนักงานเขตกำลังเร่งตรวจเชิงรุก พร้อมประกาศให้กลุ่มเสี่ยงกักตัวสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อ

8.แจ้งเอาผิดผู้โพสต์ข้อมูลเท็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า

-นายสนธิญา สวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายการกฤษฎีกาหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ผบก.ปอท.พร้อมหลักฐาน ให้ตรวจสอบและเอาผิดกับเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Suthipongse Heart Thatpithakkul กรณีโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ อาทิจัดว่ามีความไม่จริง แต่ไม่ยอมให้ประเทศเจริญ ไม่ยอมให้คนไทยชาติมีการพัฒนา, ผู้นำน่าจะทำให้เราตาย เป็นต้น ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนวุ่นวาย และต่อไปถ้าใครยังโพสต์ข้อมูลเท็จอีกจะรวบรวมแจ้งความต่อปอท.ทุกราย

9.การติดเชื้อโควิดในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ช่อง 7

-กรมราชทัณฑ์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในเรือนจำ ว่า ทัณฑสถานต้องรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่และนำผู้ต้องขังออกศาลอยู่เสมอ จึงอาจมีการหลุดรอดของเชื้อเข้าสู่เรือนจำได้ เรือนจำทัณฑสถานทุกแห่งมีบีบีแอล แอนดชีล และตรวจเชิงรุกเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง 100% เรือนจำ/ทัณฑสถานที่เกิดการติดเชื้อ ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลาง 1,040 ราย และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 1,795 ราย รวม 2,835 ซึ่งทุกรายอยู่ระหว่างการรักษาที่รพ.สนาม ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ รายที่มีอาการหนักจะย้ายไปรักษาที่รพ.ภายนอก เชื่อว่าการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์กับสธ. จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวไปสู่วงกว้างได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ภาคนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ทำหนังสือถึงรมว.ยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในเรือนจำ 1.ให้เร่งจัดทำข้อมูลผู้ติดเชื้ออย่างเป็นระบบ และแถลงสถานการณ์ แนวทางการแก้ไขและมาตรการการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.เร่งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมเพื่อหารือมาตรการในการแก้ไขปัญหา เช่น การชะลอส่งตัวผู้ต้องขังเข้าเรือนจำ การปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวระหว่างการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาโดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาล เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม แถลงข่าวกรณีพบผู้ต้องขังติดเชื้อในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และทัณฑสถานหญิงกลาง รวมกว่า 2,835 ราย ว่า มีการรับตัวผู้ต้องขังรายใหม่และนำผู้ต้องขังออกศาลอยู่เสมอ จึงอาจมีการหลุดรอดของเชื้อเข้าสู่เรือนจำได้ มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ได้ดำเนินการแยกตัวผู้ต้องขังจนพ้นระยะแยกกันโรค โดยจัดแดนกักโรคและรพ.สนาม มีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานของสธ. และวางแผนฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังด้วย โดยอยู่ระหว่างรอการจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ)

-น.ส.ปิ่นสุภา สิริจิรวัดมนกุล หรือรุ่ง หนึ่งในแกนนำราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กว่า ติดเชื้อโควิด 19 หลังออกจากทัณฑสถานหญิงกลาง เมื่อวันที่ 6 พ.ค. กำลังรักษาที่รพ.ธรรมศาสตร์ คาดว่าทั้งในทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำอื่นคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ขอให้ภาครัฐและกรมราชทัณฑ์ชี้แจงและเปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำอย่างตรงไปตรงมา ขณะที่พี่สาวก็ติดเชื้อเช่นเดียวกัน

-นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช. ระบุ เคยโพสต์เรื่องโควิด 19 ในเรือนจำ ตั้งแต่ 24 เม.ย. แต่รัฐบาลเพิกเฉยจนการติดเชื้อลุกลามกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ การป้องกันโรคในเรือนจำทำยากเพราะสภาพแออัด โดยเฉพาะเรือนจำทั่วประเทศปล่อยตัวผู้ต้องขังเดือนละไม่ต่ำกว่า 15,000 คน ถ้าไม่จัดการให้ดีขึ้นตั้งแต่ข้างในผลกระทบจะเป็นเรื่องใหญ่ข้างนอก

10.ผู้ติดเชื้อหนีออกจากรพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews

-นายประสงค์ ดินพ กำนัน ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม ประกาศติดตามหาตัวชายป่วยติดเชื้อโควิด 19 หลบหนีออกจากรพ.โพธารามเป็นครั้งที่ 2 ต่อมาจนท.ฝ่ายปกครองได้โทรศัพท์ไปเกลี้ยกล่อมให้ผู้ป่วยกลับเข้ารับการรักษาที่รพ.โพธารามอีกครั้ง ด้าน นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าฯ ราชบุรี ได้เดินทางไปสอบถามเหตุการณ์ พร้อมกำชับให้ดูแลผู้ติดเชื้อทุกรายอย่างใกล้ชิด ให้กำลังใจผู้ป่วยทุกรายไม่ให้เกิดความเครียดจนไม่ยอม ากอยู่ในกระบวนการรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-ศบค.นนทบุรี ชี้แจงกรณีข่าวลูกจ้างต่างชาติร้านหมูสะเต๊ะ จ.นนทบุรี ติดเชื้อ 11 ราย พยายามหลบหนีไม่เข้ารับการรักษา ว่า ลูกจ้างต่างชาติทั้ง 11 รายที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี ขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในรพ.สนาม จ.นนทบุรี

ประเด็นข่าว

11.ถุงมือยางขึ้นราคา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-แหล่งข่าวจากรพศ.ในสังกัดศส. เปิดเผยว่า ถุงมือยางเริ่มมีไม่พอกับความต้องการ แม้จะซื้อผ่าน อภ. ได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากขณะนี้ปริมาณการใช้ในแต่ละวันเพิ่มเป็นจำนวนมาก รพ.หลายแห่งต้องการสั่งซื้อเพื่อสำรองไว้ใช้ ทั้งซื้อตรงจากบริษัทผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย แต่พบปัญหาราคาเพิ่มขึ้นจาก 150 บาท/กล่อง เป็น 220-230 บาท/กล่อง ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากปัญหาการกักตุนสินค้าเพื่อทำกำไร ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ ควรจะเข้ามาดูแล

มาตรการของ ศธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ศบค. มีมติให้ก.การต่างประเทศ ระวังการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติที่มีต้นทางหรือมีถิ่นพำนักจากประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดีย โดยสั่งการสถานเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ระวังการออกหนังสือรับรอง การตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาติ บังกลาเทศ ปากีสถาน และเนปาล ตั้งแต่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา รวมถึงอินเดียที่มีประกาศออกไปก่อนหน้านี้ ส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางออกจาก 4 ประเทศ แวะพักเครื่อง หรือเปลี่ยนเครื่อง หรือท่องเที่ยวใน 4 ประเทศ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนโควิด ระหว่างกทม. สภากาชาดไทย และรพ.รามาริบัติ ที่บริเวณชั้น 3 สกายฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว พร้อมกล่าวว่า ต้องทำลายความกลัวในการฉีดวัคซีนให้ได้ เพราะรัฐบาลยืนยันว่าวัคซีนที่นำเข้ามามีการตรวจสอบมาตรฐาน ปัจจุบันมีศูนย์ฉีดวัคซีนเอกชนที่พร้อมให้บริการแล้ว 14 ศูนย์ จะเพิ่มเป็น 25 ศูนย์ในเร็วๆ นี้ และจะขยายโมเดลนี้ไปจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สยามรัฐ

-นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยที่นายกฯ เสนอให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินการอย่างครบวงจร ขณะนี้รัฐบาลยังเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่ กทม.จะค่อยๆ คลี่คลายลง ขณะที่ทั่วประเทศฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2 ล้านโดส และการจัดหาวัคซีนฉุกเฉินของรัฐบาล ได้วัคซีนเพิ่มในเดือนนี้อีก 3.5 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, topnews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.ศส. โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้ที่มีอายุ 18 -59 ปี ในทุกจังหวัด ต้นเดือนนี้ ศธ.อาจจะจัดให้ดั่งทะเบียนฉีดวัคซีน หรือสามารถ Walk in ไปฉีดในจุดที่จัดไว้ให้ โดยกทม.และพื้นที่ระบอบาตจะมีวัคซีนส่งให้ในช่วงนี้เพื่อลดการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-กรมสุขภาพจิต เผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmai news

-กรมอนามัย ขอความร่วมมือประชาชนงดรวมตัวกินอาหาร ต้มเหล้าสังสรรค์ เปลี่ยนมาทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง ดูทีวี หรือออกกำลังกายที่บ้านอย่างน้อยวันละ 30 นาที หรือโยคะ หรือทำงานบ้าน เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ปรุงสุกร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ลอดหวาน มัน เค็ม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA และประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ไทยเซฟไทย เพื่อลดความเสี่ยงนำเชื้อโควิด 19 ไปสู่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กรมอนามัย ส่งทีมเจ้าหน้าที่บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยทั่วไปที่ รพ.บุษราคัม ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มสีเหลือง โดยกำหนดจุดทิ้งขยะติดเชื้อพร้อมติดป้ายสัญลักษณ์ ให้เห็นชัดเจน จัดหาภาชนะรองรับขยะเพิ่มเติม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสีย กำหนดจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำเสีย และสนับสนุนชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.31) ประสานอบจ.นนทบุรีสุบสิ่งปฏิภูลก่อนเปิดให้บริการและนำไปบำบัดอย่างถูกวิธี สำหรับรพ.สนามทุกแห่ง ขอให้ยึดแนวทางจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน คือ ด้านจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการส้วมและสิ่งปฏิภูล และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-กรมอนามัย แนะนำ 7 เมนู เสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด 19 ได้แก่ ไข่ต้มน้ำส้มเชือกต้มเลือดหมู ต้มยำปลาหู ต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่ ปลาหนังขิง ปลาผัดเปรี้ยวหวาน และข้าวผัดหอยลาย เนื่องจากมีวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินดี และธาตุเหล็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-กรมการแพทย์ รายงานสถานการณ์เตียงของกทม.และปริมณฑล มีจำนวนเตียงรวม 26,557เตียง เตียงว่าง 10,553 เตียง โดยเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 977เตียง ว่าง 170 เตียง เตียงสำหรับผู้ป่วยอาการปานกลาง (สีเหลือง) 8,804 เตียง ว่าง 1,570 เตียง เตียงสำหรับผู้ป่วยไม่มีอาการ (สีเขียว) ในรพ.สนาม และ Hospital ทั้งภาครัฐและเอกชน 16,860 เตียง ว่าง 8,813 คิดเป็นอัตราครองเตียงร้อยละ 48

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

ประเด็นข่าว

-รพ.สงฆ์ ปรับการบริการทางการแพทย์เป็นแบบวิถีใหม่ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ ด้วยการสร้างห้องปลอดเชื้อ ความดันลบ 2 ห้องที่หอผู้ป่วยหนัก จัดตั้ง ARI Clinic เพื่อคัดกรองวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ แบบ One Stop Service กำหนดจำนวนกักขุอาพาธที่เข้ารับบริการ เพื่อลดความแออัดในอาคาร ให้บริการผ่านระบบ Telemedicine และการถวายยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, nationtv.

-กรมควบคุมโรค โปสต์เฟซบุ๊กตอบข้อสงสัยประเด็นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้สูงอายุ เช่น ทำไมผู้สูงอายุควรฉีดก่อน, ฉีดแล้วต้องทำอะไร และรวมหลายคำถามที่ผู้สูงอายุควรรู้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ

-คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ศิริราชพยาบาล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดเสวนาหัวข้อ “ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัด ๆ กับ ทีมแพทย์ 3 สถาบัน” สรุปได้ว่า การระบาดของโควิด 19 รอบนี้ มีผู้อาการหนักเพิ่มขึ้น 25-30% โดย 5% อาการหนักมาก ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันด้วยการฉีดวัคซีน เพื่อไม่ให้จำนวนผู้ป่วยล้นรพ. ทั้งนี้ ยังไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 แต่มีผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิต 1-2% ทุกวัน และผลข้างเคียงได้แก่ เป็นไข้ ปวด บวมแดงร้อน มีไม่ถึง 10% โดยทั่วโลกฉีดไปแล้ว 1,300 ล้านโดส แต่เป้าหมายต้องฉีดให้ได้ 10,000 ล้านโดส ส่วนไทยต้องให้ได้อย่างน้อย 100 ล้านโดส ถึงจะยุติวิกฤตินี้ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-รพ.เมตพาร์ค จะเปิดแคมเปญ save doctor save people save Thailand โดยจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่กลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ประจำคลินิกต่างๆ ประมาณ 2,000 คน ตั้งแต่วันที่ 13-15 พ.ค. โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. จะไปเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 พ.ค. เวลา 08.30 น.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า)

-ก.การอุดมศึกษา เผย คนไทยได้ฉีดวัคซีนแล้วเฉลี่ย 2.06% ของประชากร โดย 532,462 คน ฉีดครบ 2 เข็ม ไม่พบผลข้างเคียงจากวัคซีน 89.19% ส่วนสมุทรสาคร-ภูเก็ต ฉีดแล้วเกิน 20% ของประชากร

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 7

-เพจไทยคู่ฟ้า แจ้งข่าวการขยายเวลาจุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น เขตดินแดง กทม. ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 ผู้ประกันตน แรงงานนอกระบบ รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับการตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php ส่งผลตรวจทาง SMS และหากตรวจพบเชื้อจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไปทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์

-นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ ลำปาง แลกความพร้อมการบริหารจัดการจอร์จโควิด COVID-19 โดย จ.ลำปางมีผู้ลงทะเบียนมากถึง 223,976 ราย ผ่านระบบหมอพร้อม และยังได้ให้หน่วยงานสาธารณสุขจัดคอลเซ็นเตอร์รับสายจองคิวลงทะเบียน พร้อมกับส่งสม.ลงพื้นที่เคาะประตูถึงบ้าน เบื้องต้นสามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ประมาณ 200,000 ราย หลังจากทุกอย่างพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนัดหมายให้ประชาชนมาฉีดตามกำหนดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า)

-คกก.โรคติดต่อ จ.บุรีรัมย์ แถลงมีผู้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน 360,174 ราย โดยใช้ทั้งสม.เคาะประตูบ้าน และระบบ BURIRAM IC บันทึกก่อนนำเข้าระบบของสธ.ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-จ.ภูเก็ต ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้เสร็จก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิ.ย. จำนวน 4.6 แสนคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชน ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในวันที่ 1 ก.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, pptvhd

-นพ.สสจ.มหาสารคาม ได้รับรายงาน เด็กชายวัย 15 ปี พิการป่วยติดเชื้อ ติดเชื้อโควิดจากญาติ รักษาานาน 18 วัน ปอดอักเสบ ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนและเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ช่อง 7

-นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ ปทุมธานี และ นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปทุมธานี หักเงินเดือนคนละครึ่งเดือน ชื้อประกันแพ้วัดขึ้นโควิด 19 ค้ำครองสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับคนอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็น 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยหลังโพสต์นี้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาขอบคุณและชื่นชมเป็นจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, บ้านเมือง

-ขอนแก่น - สกสนคร ร่วมส่งให้กำลังใจกับทีมบุคลากรการแพทย์ ที่มีกำหนดเดินทางไปร่วมปฏิบัติการกิจที่รพ.บุษราคัม เมืองทองธานี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

-รพ.ระนอง ผ่าตัดทำคอคอดให้มารดาซึ่งป่วยโควิดสำเร็จ โดยทารกอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างเข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, amarintv, mthai

ประเด็นข่าว

-เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว พร้อมสนับสนุนพื้นที่ใน 8 สาขาทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-บ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป จก. จับมือกับ กทม. นนทบุรี และนครราชสีมา เตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชน ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์ จามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ โคราช โดยเดอะมอลล์ บางกะปิ ได้รับการคัดเลือกจากกทม.ให้เป็นโมเดลต้นแบบการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน เป็นสาขาแรกในวันที่ 14 พ.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์

-หญิงลี ศรีจุมพล แשרประสบการณ์หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำธุรกิจรีสอร์ท ระบุ ไม่พบผลข้างเคียงใดๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ

-นายอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เตรียมแจ้งความดำเนินคดี พลอย เฉลิมมาลัย ในข้อหาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ปกปิดไหม้ไลน์ ไม่ยอมกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลังมาจากพื้นที่เสี่ยง

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ยามตมปลุกเซกส์ อันตรายถึงชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพข่าวสด

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยถึงการตรวจพิสูจน์ของกลางจากสถานีตำรวจในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ประกอบด้วย ยาไวอากร้าและน้ำยาป๊อปเปอร์ พบสารไอโซบิวทิลไนไตรต์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสารระเหยไนไตรต์ ออกฤทธิ์คล้ายกล้ามเนื้อเรียบ ขยายหลอดเลือด ทำให้เกิดความเสี่ยงหายใจไม่ออก ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ ขาดออกซิเจน โลหิตจาง สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต สำหรับน้ำยาป๊อปเปอร์ ถูกนำมาใช้สูดดมเพื่อผ่อนคลายให้เกิดอารมณ์เคลิบเคลิ้ม หรือใช้ช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ โดยเฉพาะในสถานบันเทิงและกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืน ซึ่งถือเป็นการใช้แบบผิดวัตถุประสงค์

การ์ดพลังงานแผ่นรังสีนิวเคลียร์ อ่างสรรพคุณรักษาไมเกรน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

-พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัทร์ นายด่านศุลกากร หนองคาย เผยผลการตรวจยึดการ์ดพลังงาน จำนวน 655 ใบ มูลค่า 982,500 บาท ซึ่งส่งเป็นพัสดุข้ามประเทศจากสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา อ่างสรรพคุณว่ารักษาโรคไมเกรน และแปะถึงน้ำมันเพื่อช่วยประหยัดน้ำมัน โดยพบว่าเป็นการ์ดแผ่นรังสีนิวเคลียร์ที่มีการแผ่รังสีแกมมา เรียกว่าค่าทอเรียม ประมาณ 27.06 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง สูงกว่าค่ารังสีธรรมชาติ 0.05 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง 541 เท่า เป็นอันตรายต่อสุขภาพ